



**กิจกรรม** การประชุมบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยมีสาระสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ กำชับให้บุคลากรในสังกัดรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตนภายใต้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

**เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก** นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เพื่อติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ กำชับให้บุคลากรในสังกัดรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตนภายใต้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

โดย พ.อ.อ.การะเวก สีทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ขอให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด โดยให้พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใสและมีจิตสำนึกที่ดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและถ้าพนักงานท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมหรือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถปรึกษาหรือสอบถามคณะทำงานฯ ที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกแต่งตั้งขึ้นได้

และนางสาวเรณู บัวดอนไพร นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้อธิบายถึงแนวปฏิบัติ Do's & Dont's เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ได้เข้าใจถึงการประพฤติตนทางจริยธรรม สิ่งที่ควรประพฤติและสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ เพื่อลดการกระทำผิดทางจริยธรรมและวินัย

### **วัตถุประสงค์การดำเนินการกิจกรรม**

๑. เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
๒. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
๓. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ทุกคน

